

**Chuyên đề tổ**  
**Giáo dục kỹ năng sống: Tìm hiểu “Luật trẻ em”**  
**“Phòng chống đuối nước – Tai nạn thương tích - Phòng chống bạo lực học đường”**  
**Năm học 2023 – 2024**

Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em HS. Đồng thời tuyên truyền, định hướng cho các em những giá trị, đạo đức, tốt đẹp; Giáo dục HS tình thân đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau cùng cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống cho các em HS.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của tổ chuyên môn; Dưới sự hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, được sự hỗ trợ của BCH Đoàn – Đội trường THCS Nguyễn Trung Trực hôm nay Tổ Sử - Địa - GDTC tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống “Phòng chống đuối nước – Tai nạn thương tích - Phòng chống bạo lực học đường” và Tìm hiểu “Luật trẻ em” Năm học 2023 - 2024.

Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước các nguyên nhân và tai nạn có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, trèo cây, sông, suối, điện giật, bạo lực đánh nhau... Từ đó Góp phần giảm thiểu các vi phạm và tai nạn liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Đến với chương trình rất hân hạnh được đón tiếp Cô Nguyễn Thanh Thúy - Hiệu trưởng nhà trường, Cô Văn Thị Mỹ Tú - Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng quý thầy cô GVCN và hơn 1400 học sinh.





Mở đầu chương trình là phần diễn văn nghệ và đồng diễn võ thuật do các bạn học sinh biểu diễn

Nhằm Phát huy vai trò, trách nhiệm Quán triệt trong đội viên, học sinh việc phòng chống đuối nước - Tai nạn thương tích – phòng chống bạo lực học đường - Tìm hiểu luật trẻ em là nhiệm vụ hết sức quan trọng và để có biện pháp, hình thức tích cực trong việc phòng chống tai nạn thương tích góp phần đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò. Tổ Sử - Địa - GDTC tổ chức tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống.



Em Huỳnh Khánh Vy lớp 8A3 với phần tuyên truyền về phòng chống đuối nước - Tai nạn thương tích và giới thiệu đến các bạn học sinh những cuốn sách hay về việc phòng chống đuối nước - Tai nạn thương tích – phòng chống bạo lực học đường - Tìm hiểu luật trẻ em tại thư viện và thư viện xanh mời các bạn đến đọc.



Các bạn học sinh sôi nổi tham gia các hoạt động trong chương trình



Cô Vũ Thị An - MC dễ thương của chương trình



I

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường - Luật trẻ em đến từ đội kịch Liên đội. Với mục đích định hướng, tạo điều kiện cho học sinh nâng cao kiến thức và tham gia các hoạt động bổ ích. Tạo sân chơi để các em thi đua và học hỏi lẫn nhau phát huy tính tự học và tìm hiểu kiến thức.



Và để tổng hợp lại các kiến thức các bạn đã tìm hiểu được qua chương trình đại diện các lớp cùng tham gia trò chơi “Tôi biết tuốt” thông qua hình thức trắc nghiệm. Trò chơi diễn ra sôi nổi.



Kết quả cuối cùng là hai bạn Lý Ngọc Minh Nhân xuất sắc giành giải đặc biệt, bạn Quách Thị Phượng lớp 7A2 giành giải nhất.







*Một vài hình ảnh của chương trình và nhận phần thưởng của các em học sinh*